

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

การจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย
๑	การจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น	๒ ครั้ง	ต.ค.๖๓ – ธ.ค.๖๔	คณะกรรมการ
๒	ชี้แจง แนวทางการจัดประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น ระดับจังหวัด โดยดำเนินการตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	๑ เรื่อง	ต.ค.๖๓ – ม.ค.๖๔	ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ อนามัย,สสม./ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครุฑ ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร
๓	สนับสนุนงบประมาณการจัดประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น ระดับจังหวัด	๗๖ จังหวัด และ กทม.	ต.ค.๖๓ – ธ.ค.๖๔	ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ อนามัย,สสม./ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครุฑ ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร
๔	ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อมูลทางวิชาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ศูนย์อนามัยในการสนับสนุน คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น ระดับจังหวัด	๑๒ ศูนย์อนามัย	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔	ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ อนามัย,สสม./ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครุฑ ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร
๕	กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานการจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น ระดับจังหวัด	๗๖ จังหวัด และ กทม.	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔	ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ อนามัย,สสม./ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครุฑ ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร
๖	มีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ระดับจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ฯ ชาติ	๗๖ จังหวัด และ กทม.	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔	ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ อนามัย,สสม./ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครุฑ ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย
๗	ศูนย์อนามัยรวบรวมข้อมูล แจ้างมายัง สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	๑๒ ศูนย์ อนามัย	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔	ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ อนามัย,สสม./ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร
๘	จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการ ดูแล ช่วยเหลือวัยรุ่น ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น หรือศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.) ในจังหวัด	๑ เรื่อง	ต.ค.๖๓ – มี.ค.๖๔	ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ อนามัย,สสม./ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร
๙	ชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนกลไก การดูแล ช่วยเหลือวัยรุ่น ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.) ในจังหวัด	๑ ครั้ง	ต.ค.๖๔ – มี.ค.๖๔	ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ อนามัย,สสม./ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร
๑๐	กำกับ ติดตามการดำเนินการดูแล ช่วยเหลือวัยรุ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น หรือศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.) ในจังหวัด	๒๓ จังหวัด	มี.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔	ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ อนามัย,สสม./ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร
๑๑	ประเมินผลการดำเนินการใช้แนวทางการ ขับเคลื่อนกลไกการดูแล ช่วยเหลือวัยรุ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : ศูนย์ ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.) ในจังหวัด ไปใช้ ในจังหวัด และสรุปผลการดำเนินงาน	๒๓ จังหวัด	ก.ค.๖๔ – ก.ย.๖๔	ผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ อนามัย,สสม./ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร